



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
22 สิงหาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

## ประเด็นสำคัญ

### 1. สาระร่าง กม.กัญชา

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน

- นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษก กมธ. เผย ร่าง พ.ร.บ.กัญชา ในชั้น กมธ.ใกล้เสร็จแล้ว มีสาระสำคัญที่น่าสนใจ 16 ประการ ยืนยันคุมเข้มไม่น้อยกว่าสุรา ยาสูบ กระทั่ง ปลุกในครัวเรือนได้ หากค่าสารสกัด THC เกินปริมาณร้อยละ 0.2 ยังคงเป็นยาเสพติด ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.กัญชา เตรียมจะยื่นเพื่อบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ เชื่อว่าจะผ่านได้ ไม่มีปัญหา เพราะเป็นร่างที่ทุกฝ่ายช่วยกันปรับปรุง และหวังว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากกฎหมายฉบับนี้

### 2. ทาร็อกัญชากับมาเลเซีย

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์(แนวหน้า) กรุงเทพธุรกิจ innnews)

- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า ในช่วงการประชุมเอเปค วันที่ 24 ส.ค.65 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. มีกำหนดหารือพบกับ นายโครี จามาตุติน รมว.สาธารณสุขมาเลเซีย ที่ให้ความสนใจต่อนโยบายกัญชาทางการแพทย์และเพื่อเศรษฐกิจของไทย ประเด็นร่างกฎหมายกัญชา กัญชง พ.ศ.... รวมถึงปัญหา อุปสรรค การแก้ไขปัญหา และข้อจำกัดต่างๆ ระหว่างผลักดันนโยบาย รวมถึงจัดให้คณะจากมาเลเซียได้เยี่ยมชมแปลงปลูกกัญชา กัญชง ตลอดจนกรณีวิธีการแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งเวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง

### 3. มหกรรมกัญชาเชียงราย

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.มติชน

- ภาพรวมการจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ และมหกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เขตสุขภาพที่ 1 มี จนท.หน่วยงานภาครัฐ กลุ่ม อสม. ภาคเอกชน และประชาชนให้ความสนใจเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

## สถานการณ์ประจำวัน



- สถานการณ์ในประเทศ 22 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,531 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,635,711 ราย เสียชีวิต 28 ราย เสียชีวิตสะสม 32,055 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,298 ราย รักษาหายสะสม 4,584,827 ราย ยังรักษาอยู่ 18,829ราย  
สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 600,901,669 (+673,996) ราย เสียชีวิต 6,471,931 (+1,214) ราย รักษาหาย 575,246,941 (+932,035) ราย ญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรี ฟูมิโอะ คิชิดะ ของญี่ปุ่น ติดเชื้อโควิด-19 และกำลังอยู่ในระหว่างการแยกกักตัวที่บ้านพัก

## ประเด็นสำคัญ

### 1. การกักตัวรักษาโควิด 5+5 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, thebangkokinsight hfocus acnews)

- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. กล่าวถึงแนวทางการรักษาโรคโควิด-19 กลุ่มไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย แบบ 5+5 ว่า การกำหนดให้แยกกักรักษา 5 วัน และเฝ้าระวังสังเกตอาการและเคร่งครัดมาตรการป้องกันตนเอง อีก 5 วัน เป็นแนวทางการที่เป็นไปตามสถานการณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และผ่านคำปรึกษาของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสมดุลของการควบคุมโรคกับการใช้ชีวิตปกติสุขของประชาชน ทั้งนี้ มีข้อมูลการศึกษาในหลายประเทศ พบว่าผู้ป่วยโรคโควิด-19 สามารถแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มป่วย 1-2 วัน และวันเริ่มป่วยจะเป็นระยะที่มีโอกาสแพร่โรคให้ผู้อื่นได้มากที่สุด จำเป็นต้องแยกกักที่บ้าน เพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อในชุมชน ช่วงแรกเราใช้ระยะเวลา 14 วัน แต่เมื่อเชื้อมีความรุนแรงลดลง ประชาชนฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีภูมิคุ้มกันจำนวนมาก ส่วนใหญ่จึงเป็นการติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย และไม่ได้ตรวจหาเชื้อ ซึ่งเรามีคำแนะนำให้ตรวจเมื่อมีอาการ เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมากขึ้น รวมถึงเดินทางสังคมและเศรษฐกิจต่อไปได้ จึงลดระยะเวลาแยกกักรักษาเป็น 10 วัน ลดเหลือ 7+3 และขณะนี้ เป็น 5+5 การปรับระยะเวลาแยกกักที่บ้านลงนั้น เป็นการตัดสินใจบนข้อมูลข้อเท็จจริงทางวิชาการ ที่พบว่าการแยกกักที่บ้าน 5 วัน หรือ 7 วัน หรือนานกว่านั้น สามารถลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่เชื้อต่อชุมชนไม่แตกต่างกัน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ไทยรัฐ)</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยป่วยโควิด-19 กักตัวอย่างน้อย 5 วันยังเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดวงกว้าง เผยก่อนออกมาใช้ชีวิต ทำงาน หรือศึกษาเล่าเรียน ควรมี 2 ข้อ 1. ไม่มีอาการแล้ว และ 2. ตรวจ ATK แล้วได้ผลเป็นลบ</p> <p><b>2. วัคซีนแบบแปะ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ)</p> <p>- เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า อย่าเชื่อ ข่าวปลอม !! วัคซีนเข็ม 4 แบบแปะฉีดตัวเองที่บ้าน จะกลายเป็นคนติดยา ความจริง วัคซีนแบบแผ่นแปะ มีประสิทธิภาพในหนูทดลอง มีข้อดี แต่กฎหมายในประเทศไทยยังไม่สามารถให้ประชาชนซื้อวัคซีนมาฉีดเอง และยังไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในประเทศ</p>	
<p> <b>โรคฝีดาษวานร</b></p>	
<p><b>สถานการณ์ในประเทศไทย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ไทยรัฐ มติชน sondhitalk mcot news1live thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากสถานการณ์ในประเทศไทยเวลานี้ พบผู้ป่วยยืนยันโรคฝีดาษวานรแล้ว 5 ราย เป็นชาวต่างชาติ 2 ราย สัญชาติไทย 3 ราย โดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ป่วยยืนยันรายแรก และรายที่สองครบ 21 วันแล้วจำนวน 40 คน ไม่พบอาการป่วย และได้ตรวจหาเชื้อซ้ำ ไม่พบมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม ทั้งนี้ โรงแรมที่ผู้ป่วยยืนยันไปเข้าพัก หลังจากทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม และเมื่อครบ 11 วัน ได้ตรวจเชื้อฝีดาษวานรอีกครั้ง ผลคือยังสามารถพบสารพันธุกรรมของเชื้อฝีดาษวานรได้ ซึ่งเป็นซากเชื้อที่ยังหลงเหลืออยู่ และจากการคัดกรองเชิงรุก ผู้ป่วยสงสัย จำนวน 58 ราย ผลตรวจยืนยันไม่พบเชื้อฝีดาษวานร ทั้งนี้ การเฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยโรคฝีดาษวานร ในประเทศไทยยังคงดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ทั้งในสถานพยาบาล คลินิกนิรนาม คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คลินิกโรคผิวหนังและโรงพยาบาล ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ รวมทั้งการเฝ้าระวังเชิงรุกในสถานที่เสี่ยง เพื่อค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม และเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อให้การตรวจวินิจฉัยได้รวดเร็วขึ้น และโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนมีศักยภาพในการรักษาโรคนี้ได้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐไทยโพสต์ แนวหน้า) เว็บไซต์(แนวหน้า)</p> <p>- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ศูนย์ไบโอเทค โพสต์ วารสารวิชาการ Journal of Infection รายงานเคสของผู้ป่วยรายหนึ่งในอิตาลี โดย รพ. ยืนยันพบเชื้อฝีดาษลิงสายพันธุ์ที่ระบาดในสเปน และมีไวรัสโควิดสายพันธุ์ BA.5.1 และเชื้อ HIV-1 ทั้งนี้ ผู้ที่สงสัยว่า โควิดกับฝีดาษลิงจะผสมกันเป็นไวรัสตัวใหม่ได้หรือไม่ ซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่นอน เนื่องจากโควิดเป็นไวรัสที่มี RNA เป็นสารพันธุกรรม แต่ฝีดาษลิงเป็น DNA</p> <p><b>สถานการณ์ต่างประเทศ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์ xinhuathai thestandard mcot)</p> <p>- อินโดนีเซีย ยืนยันพบผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษวานร รายแรกของประเทศ เป็นชายชาวอินโดนีเซีย อายุ 27 ปี อาศัยอยู่ในกรุงจาการ์ตา และมีประวัติการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขของคิวบา แถลงว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อฝีดาษลิงเป็นรายแรกในประเทศ โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวอิตาลี</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)</p> <p>- พญ.โรชามุนด์ ลูอิส หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านโรคฝีดาษลิงขององค์การอนามัยโลก เผยว่า ขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกกำลังติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงเชิงทฤษฎีที่อาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อโรคฝีดาษลิงจากมนุษย์ไปสู่สัตว์ หน่วยงานสาธารณสุขของหลายประเทศได้ประกาศคำแนะนำให้ผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงแยกกักตัวจากสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ เธอยังกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการบริหารจัดการขยะและของเสียที่อาจปนเปื้อนเชื้อฝีดาษลิง เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อไปยังสัตว์จำพวกหนู หรือสัตว์นอกบ้านอื่นๆ อีกด้วย</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>Big Rock</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ประธานการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เผย รายงานสรุปผลสำเร็จการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข พ.ศ.2563-2565 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ด้านสาธารณสุข 5 ด้าน ได้แก่ 1.การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 2. การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อ 3.การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ผู้สูงอายุด้านการบริหาร การรักษาพยาบาลที่บ้าน 4.การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง 5.การปฏิรูป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การบริหารจัดการเขตสุขภาพ</p> <p><b>APEC Health Week</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์" อธิบดีกรมการแพทย์ เผย งานประชุม APEC Health Week ระหว่างวันที่ 22-26 ส.ค.นี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์กับภาคี เชื่อมโยงกันกับโลก สู่สมดุระหว่างสาธารณสุขและเศรษฐกิจ" โดยมีการนำเสนอ นิทรรศการนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ล้ำสมัย และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้มารับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ ตอบสนองนโยบายของชาติและความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการฟื้นฟูสุขภาพและเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีจากนานาประเทศได้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค</p>	-
<p><b>ระวังโรคมาน้ำท่วม</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจากพายุ "มู่หลาน" ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ย้ำเตือนเฝ้าระวัง "โรคอุจจาระร่วง"ในช่วงน้ำท่วม และหลังน้ำลดระวัง "โรคฉี่หนู" แนะนำผู้ที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ ยึดหลัก "สุก ร้อน สะอาด"</p>	-
<p><b>แอปนิทาน 4 ภาษา</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา)</p> <p>- ดร.สุปรียา อุดยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. เผย ศูนย์กิจการสร้างสุข (SOOK Enterprise) ได้ร่วมกับ บจก. มิบูคส์ มาเลเซีย เปิดตัวการร่วมพัฒนา นวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน "Me Books ภายใต้แนวคิดปลูกหนังสือให้มีชีวิต เป็นเครื่องมือ เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาวะผ่านนิทานออนไลน์ 4 ภาษาส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กอย่างเป็นระบบ มุ่งเป้าให้เด็กไทยเข้าร่วม 100,000 คน ภายในปี 2565</p>	-
<p><b>อ้างตัวป่วยจิตเวชขอละเว้นโทษ</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึง กรณีผู้กระทำความผิดที่อ้างความเป็นผู้ป่วยจิตเวชขอละเว้นการรับโทษตามกฎหมาย ว่า การดำเนินคดีกับผู้ก่อคดีที่อ้างความเป็นผู้ป่วยทางจิตแม้จะมีประวัติการรักษาอยู่แล้วก็ตาม กฎหมายมีข้อกำหนดให้ทำการตรวจประเมินทางนิติจิตเวช เพื่อรับรองสถานะทางจิตจากสถานพยาบาล ประกอบการพิจารณาโทษตามกระบวนการยุติธรรม พร้อมเชิญชวนสังคมร่วมสอดส่องหากพบเห็นบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต มีภาวะอันตรายหรือต้องได้รับการบำบัดรักษาให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพื่อนำส่งสถานพยาบาล เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด</p>	-
<p><b>ส่งเสริมวัยทำงานและผู้สูงอายุ</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : มติชน</p> <p>- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ เพื่อส่งเสริมให้คนวัยทำงานและผู้สูงอายุ มีภาวะโภชนาการดี และสุขภาพดี พร้อมทั้งขับเคลื่อนการใช้เกณฑ์การประเมิน 2 เกณฑ์ คือ 1.ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) และ 2.คาร์บอนเฮวปกติไม่เกินส่วนสูงหาร 2 ซึ่งจะสามารถบ่งชี้ภาวะอ้วนลงพุง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แม่นยำมากขึ้น ทั้งนี้ ค่าดัชนีมวลกายสำหรับคนเอเชียที่อยู่ในวัยทำงานและผู้สูงอายุยังคงใช้เกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก คือ ค่าปกติอยู่ระหว่าง 18.5-22.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ส่วนเกณฑ์รอบเอวจะใช้รอบเอวปกติต้องไม่เกินส่วนสูงของตนเองหารด้วย 2 โดยใช้ร่วมกันทั้งคนวัยทำงานและผู้สูงอายุ</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ ที่ต้องการลดอ้วน ลดพุง สามารถดูแลสุขภาพตนเองด้วยการกินอาหารให้ตรงเวลามีความหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วน 2 ต่อ 1 ต่อ 1 คือ ผักหลากสี 2 ส่วน เนื้อสัตว์ไขมันต่ำ 1 ส่วน ข้าว แป้ง 1 ส่วน ลดการกินอาหารประเภท หวาน มัน เค็ม ซา กาแฟ ขนมเบเกอรี่ ครัวตีม น้ำเปล่าอย่างน้อย 8 แก้ว หรือ 2 ลิตรต่อวัน และออกกำลังกายวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน และทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด ไม่คิดฟุ้งซ่าน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี</p>	-
<p><b>ร้านอาหารสร้างมลพิษให้ชุมชน</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา)</p> <p>- ชาว จ.บุรีรัมย์ ร้องเรียนถึง ปลัด สธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องร้านอาหารที่อยู่ตรงข้ามรพ.ชานี ใกล้สถานีตำรวจชานี เปิดจนถึง 22.00 น. ทั้งมลพิษทางเสียงส่งเสียงรบกวนเวลาชาวบ้านหลับนอน และมลพิษทางกลิ่นเนืออย่าง ยังมีปัญหาท่อน้ำทิ้งส่งกลิ่นและไหลไปลงหนองน้ำ รวมทั้งสถานที่จอดรถทางเข้าบ้านบริเวณนั้น ได้เคยนำเรื่องเสนอไปยังนายอำเภอชานี ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจ.บุรีรัมย์ มาตั้งแต่ปี 2564 นอกจากนี้ยังร้องเรียนไปยังนายกเทศมนตรีเทศบาล ต.ชานี ล่าสุดร้องไปที่สสจ.บุรีรัมย์ ลงวันที่ 9 พ.ค.2565 แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาทำการตรวจสอบ หรือมาพบ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ชื่นชมแพทย์ดีเด่น</b>  <b>สื่อนำเสนอ :</b> facebook</p> <p>- เพจไหนกระแส โพสต์ข้อความจากเพจ เรื่องเล่าหมอชายแดน ระบุว่า นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผอ.รพ.อุ้มผาง จังหวัดตาก ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสภาประจำปี 2565 เหมาะสมทั้งความสามารถ ความเสียสละ จนเป็นที่รักของคนไข้ และผู้ร่วมงาน</p>	-
<p><b>อีโบล่า</b>  <b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- ตีอาร์คองโก WHO เผย พบผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้ออีโบล่า 1 ราย เสียชีวิต เตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นขณะรอผลวิเคราะห์ยืนยัน</p>	-